

ความมุ่งมั่นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการปกป้องรักษาป่าไม้

คำนำ

บริษัทในกลุ่มเอไอเอสตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศป่าไม้ และมุ่งเน้นที่จะอนุรักษ์และปกป้องทั้งสองสิ่งตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของเรา เพื่อให้มั่นใจในการดำรงอยู่ของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมและระบบนิเวศธรรมชาติ เรายุ่งมั่นปกป้องผืนป่าและพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ศูนย์มรดกโลกของยูเนสโก และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) เป็นต้น ความมุ่งมั่นนี้จะช่วยให้เรามีระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเราต้องพึ่งพาอาศัยและส่งเสริมความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตให้คงอยู่บนโลกใบนี้ต่อไป

ความมุ่งมั่นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

1. ตระหนัก ปกป้อง รักษา เพิ่มพูน หรืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงระบบนิเวศธรรมชาติที่สำคัญ ๆ
2. ใช้หลักการการบรรเทาผลกระทบอย่างมีลำดับขั้น (หลีกเลี่ยง ลดผลกระทบให้น้อยที่สุด ฟื้นฟู และชดเชย) ในการดำเนินงานของเราทั้งหมด
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน และนำข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมาปฏิบัติใช้โดยสมัครใจ ตลอดจนดำเนินการตามมาตรการควบคุมเพื่อับรรลุเป้าหมาย “การดำเนินธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพสุทธิ” (No Net Loss - NNL) ภายในปี พ.ศ. 2570

ความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการปกป้องรักษาป่าไม้

เพื่อรับรู้ถึงความสำคัญของบริการระบบนิเวศป่าไม้ ปกป้อง รักษา และอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงนำข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและอนุรักษ์ป่าไม้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมาปฏิบัติใช้โดยสมัครใจ ตลอดจนดำเนินการตามมาตรการควบคุมเพื่อับรรลุเป้าหมาย “การดำเนินธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้สุทธิ” (No Net Deforestation) ภายในปี พ.ศ. 2570

การดำเนินงานของเรา

1. ร่วมมือและทำงานกับพันธมิตรภายนอก รวมถึงมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียหลัก เพื่อบรรลุความมุ่งมั่นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการปกป้องรักษาป่าไม้ผ่านความร่วมมือต่าง ๆ
2. ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของเราผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมความเคารพต่อการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศป่าไม้
3. ตรวจสอบดูแลและทบทวนผลการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการปกป้องรักษาป่าไม้ และกวดขันให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐานบังคับและความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินงานของเอไอเอสเป็นประจำทุกปี และสนับสนุนให้ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของเราตรวจสอบดูแลผลการดำเนินงานของตน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

ขอบเขตของความมุ่งมั่นของเรา

ความมุ่งมั่นฉบับนี้มีผลครอบคลุมบริษัทในกลุ่มเอไอเอสและห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ เช่น คู่ค้าที่สำคัญระดับที่ 1 คู่ค้าที่สำคัญที่ไม่ใช่ระดับที่ 1 และกิจการร่วมค้า